

**ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Tổ chức chuyển
Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị**

Ngày 13/1/2025, Chi bộ Khoa Khám, Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tổ chức buổi Lễ Công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Phan Thị Hồng Gấm và đồng chí Nguyễn Đồng Đức Duy với sự tham dự của các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Trong năm vừa qua, được sự giúp đỡ, hướng dẫn của chi bộ, đồng chí Phan Thị Hồng Gấm và đồng chí Nguyễn Đồng Đức Duy đang là đảng viên dự bị của chi bộ, trong suốt quá trình là đảng viên dự bị cả 2 đồng chí đều không ngừng phấn đấu, học tập để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cả 2 đồng chí đều phát huy được những điểm mạnh của bản thân và khắc phục những hạn chế còn tồn đọng. Được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận là đảng viên chính thức của Chi bộ Khoa Khám.



Hình ảnh đồng chí Bí thư và Phó Bí thư trao quyết định chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị

Tại buổi lễ, thay mặt cấp ủy, đồng chí Nguyễn Thị Diễm Phương, Bí thư Chi bộ trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận đảng viên

**ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Tổ chức chuyển
Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị**

chính thức cho đồng chí Phan Thị Hồng Gấm. Đồng chí Nguyễn Đặng Thuận, Phó Bí thư Chi bộ trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Đồng Đức Duy.

Sau khi trao quyết định đồng chí Nguyễn Thị Diễm Phương gửi lời chúc mừng đến 2 đồng chí, bên cạnh đó là những lời chia sẻ dặn dò để 2 đồng chí có một hành trang trên một cương vị mới.

Đồng chí Phan Thị Hồng Gấm đại diện có đôi lời cảm ơn sự giúp đỡ của chi bộ trong suốt thời gian qua và hứa sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác phát triển đảng viên và thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng, nhằm bổ sung cho chi bộ đội ngũ đảng viên trẻ có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, tạo thêm sức mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao./.

KHOA XÉT NGHIỆM